
1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        วันจันทร์  ที่ ๑๐  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

            ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
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นายบุญนะ       ตามล 
นายบุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัตธน        หาดพรม 
นางสุภาภรณ์     รุ่งเรือง 
นายณรงค์         วังอินทร์ 
นางธัญญารัตน์    ปัญญา 
นายพิทยา          วิชัยยา 
นางสันต์ฤทัย       แก้วใส 
นายชเณรินทร์      บัวผัน 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นางละเอียด        เตชะเสนา 
นายอภิวัฒน์        สอดสี 
นางระเบียบ        กะรัตน์ 
นางบุญทุม          สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์       สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
พิทยา          วชิัยยา 
สันต์ฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
ละเอียด       เตชะเสนา 
อภวัฒน์       สอดสี 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

        
ผู้ไม่มาประชุม  -  ๑. นางประกอบ  ไชยชนะ 
                      ๒. นายรุ่ง          อินต๊ะวงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 

นายส ารวย        ผัดผล 
นายม้าย           สงคราม 
นางธัญญาพันธ์   สุขนันตพงค์ 
นางเกษรา         สารัตนะ 
นางสาวสุวภัทธ์   เตชะนันท์ 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 

ส ารวย        ผัดผล 
ม้าย           สงคราม 
ธัญญาพันธ์  สุขนันตพงค์ 
เกษรา        สารัตนะ 
สุวภัทธ์       เตชะนันท์ 
 

 

  เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                      ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
                 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
 ๑.นางประกอบ ไชยชนะ สมาชิกสภาฯหมู่ ๖ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากจะต้องไปดูแลแม่
ทีป่่วย ในโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัด 
  ๒.นายรุ่ง  อินต๊ะวงค์  ได้ติดงานบวชของหลาน ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการในงานนี้ จึงขอ
อนุญาตลาเนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้ 

๓.ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ท้าวหน่อ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เพ่ือน าเสนอต่ออ าเภอภูเพียง ทาง
อ าเภอภูเพียงได้ตอบรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต.เมืองจัง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ในวาระนี้ ผมขออนุญาตแจ้งในส่วนของบ้าน
จัดสรร หมู่ที่ ๖ เกี่ยวกับในส่วนของงานประปาถังสูง แล้วดึงน้ าขึ้นไปเหมือนประปาเกษตร ขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว และตามสัญญาจะต้องแจ้งเข้างานตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ฝากท่านเข้าไปอ านวยความสะดวก
ด้วย  ส่วนของบ้านหมู่ที่ ๕ ไม่ได้แจ้งมาเป็นเอกสาร คงจะอยู่ในช่วงประสานงานอยู่ ซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็น
งบประมาณของปี ๖๐ หรือตกไปแล้ว  
               ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ท่ี ๑ ครั้งที่๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
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                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุ
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ 
ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๗  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว    รองประธานสภาฯ 

  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ  เนื่องจากท่านประธานสภาฯติดภารกิจ 

จึงได้มอบหมายให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ประธานฯเพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป จึงขออนุญาตที่ประชุม

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

                ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

                ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาด

เค็ตหมู่ที่ ๑ จ้านวน ๑ จุดและบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๙ จ้านวน ๑ จุด ในแผนพัฒนาฯ สีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๔) 

นายส ารวย   ผัดผล   นายก อบต.เมืองจัง 

  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  สืบเนื่องจากที่ผมได้ประสานกรม

ทรัพยากรน้ าบาดาล ที่ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๙ ขณะนี้ได้

ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจุดด าเนินงาน ๒ จุดและเม่ือต้นปีได้ขอสนับสนุนไปยังส านักนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือขอถังน้ าและทางผู้แทนของส านักนายกฯได้เข้ามาดูพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ที่ผ่านมาและได้อนุมัติถังน้ า

ขนาด ๓๐ ลบ.ม. ให้แก่บ้านหมู่ ๑,๙ และ๗ หมู่ละ ๑จุด เหตุสืบเนื่องก็คือ ๒ บ้านไม่มีอุปกรณ์ฉุดน้ ามีแต่บ่อ

และถัง จึงต้องขอใหม่ ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพ่ือบรรจุลงในแผนสี่ปีก่อน ที่จะน าไปประสานกับ

ทางพลังงานเพื่อที่จะได้จัดท าเป็นโครงการต่อไป  ดังนั้นในวาระนี้ จึงเป็นวาระท่ีจะขอความเห็นชอบจากสภาฯ

ที่จะขอเอาแผนของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ของบ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี๙ เข้าใส่ในแผนพัฒนาฯ สี่ปี หากไม่มี

ในแผนพัฒนาฯสี่ปี หน่วยงานอ่ืนก็ไม่สามารถน าโครงการเข้าสู่พื้นที่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ใส่ไว้ในแผนฯ๓ ปีซึ่งไม่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเริ่มใช้ร่วมกันตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป 

  ส าหรับความคืบหน้าจากการจัดงานวันถั่วที่บ้านหมู่ ๔ ได้เสนอข้อมูลกับพลังงานจังหวัด

โดยตรง ในพ้ืนที่บริเวณอ่างน้ าหวะ มีเกษตรกรที่เป็นชาวสวนอยากได้น้ า แต่ต้องไปขอพ่วงน้ าของบ้านหมู่ ๑ 

ซึ่งในระยะยาวเกรงว่าถ้าน้ าไม่พออาจจะมีปัญหา ท่านได้บอกให้เสนอขึ้นมาอีก ๑ ตัวเพ่ือติดตั้งตรงที่อ่างน้ า
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หวะอีกชุดหนึ่งจึงเห็นว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาใส่ไว้ในแผนพัฒนาฯ๔ปี เพ่ือรองรับโครงการฯดังกล่าว

ด้วย เพื่อจะได้ประสานแผนกับทางพลังงานต่อไป ครับ 

 

นายประสิทธิ์  สุริยา   สมาชกิสภาฯ หมู่ ๖ 

  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ผมอยากเสนอให้

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ สี่ปี ส าหรับโครงการระบบโซล่าเซลล์ให้มีแผนรองรับในทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะสามารถเสนอโครงการดังกล่าวฯได้ 

นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว   รองประธานสภาฯ 

  ครับ  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเป็นประการอื่น

หรือไม่   หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก  กระผมจะขอให้ที่ประชุมสภา

ฯได้พิจารณาเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาดเค็ตหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑ จุด

และบา้นใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๙ จ านวน ๑ จุด ในแผนพัฒนาฯ สีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 

ที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๗ เสียง  ไม่ออกเสียง  - เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

      ๓.๒ โครงการขุดลอกแม่น้้าน่าน (สายรอง) บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๖ ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน 

นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต.เมืองจัง 

   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  สืบเนื่องที่ผมได้รับหนังสือจากท่าน

ดิเรก ใจจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านจัดสรร หมู่ ๖ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนได้เสนอโครงการขอขุดร่องล าน้ าน่าน (เก่า) 

ซ่ึงเดิมน้ าได้ไหลเข้าไปยังสวนของชาวบ้านซีกหนึ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตก โดยช่วงหลังได้กลายเป็นสันดอนข้ึน บาง

แห่งลึกบางตื้นเขิน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน มีภาคเอกชนได้มาใช้

ประโยชน์ร่วมกับชาวบ้านในการถือครองเอกสารสิทธิ์ ได้น าเรื่องเข้าไปปรึกษากับทางชาวบ้าน หากว่าจะท า

การขุดลอกตามแนวร่องเดิม เพ่ือให้ระบบน้ าไหลเวียนเหมือนสภาพเดิม โดยมีวัตถุประสงค์จะสามารถใช้น้ าใน

ระยะใกล้ จึงได้เสนอเรื่องขึ้นมา  เบื้องต้นผมได้ท าหนังสือส่งไปยังกรมเจ้าท่าโดยตรง (ซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาต

ตามภารกิจโดยตรง) ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้ตอบมาว่า ในส่วนของการปฏิบัติก็สามารถอนุญาตได้ แม้นว่า ไม่ได้มี

การด าเนินการบนเนื้อที่ของรายใดๆของชาวบ้านหรือเอกชนอื่นๆท าให้เกิดผลกระทบก็สามารถด าเนินการได้  
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และอีกประการหนึ่งโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด งบประมาณท้ังหมดภาคเอกชน

ที่มีพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าวฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ทั้งนี้ ทางกรมเจ้าท่าเห็นว่าควรน าเรื่องเข้าสู่การ

พิจารณาของสภาฯ เพ่ือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการในทางปฏิบัติต่อไป 

นายประสิทธิ์   สุริยา  สมาชกิสภาฯ หมู่ ๑๑ 

                    เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ผมคิดว่าคงจะต้องขอสอบถาม

และตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า มีเกษตรกรของบ้านหมู่ใดบ้าง ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ในบริเวณดังกล่าวฯ และจะมี

ผลกระทบแค่ไหนเพียงไร ก่อนที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาเห็นชอบของสภาฯ เบื้องต้นไม่ทราบว่า ได้ผ่านการ

ประชาคมหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วหรือยัง โดยเฉพาะเกษตรกรบ้านหมู่ ๑,๔,๖ และหมู่ ๙ จึงอยากจะให้

ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องก่อนที่จะน าเข้ามาพิจารณาในสภาฯอีกคร้ัง  ครับ 

นายชเณรินทร์  บัวผัน   สมาชกิสภาฯ หมู่ ๖ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ทา่นสมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหารฯ ส าหรับผูท้ี่จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ก็คือผู้ใชน้้ าที่

อยู่ทางทิศใต้ของแพสูบน้ า (ดูตามเอกสาร) จุดล่างสุดจะเปน็แพสูบน้ า ซึ่งเดิมที่ร่องน้ า(เดิม) ยังมีน้ าอยู่ก็ท าให้ตรงนี้มี

น้ ามากข้ึน ท าให้เครื่องสูบ(แพสูบน้ า) ไม่ต้องต่อลงไปในแม่น้ ามากเหมือนในปัจจบุัน ซึ่งในขณะนี้ฝัง่ทางบา้นหมู่ ๔ 

พังทลายลงท าให้ทางบ้านหมู่๖ มีที่งอกมากข้ึน จึงต้องต่อแพ (เครื่องสูบน้ า) ยื่นลงไปในแม่น้ า จึงเห็นว่า ถ้ามีการขุด

ร่องน้ าดังกลา่วฯจะท าให้น้ าบริเวณแพสูบน้ ามีมากพอที่จะไม่ต้องต่อลงไปในแม่น้ าอีก ข้อดีคือน้ าไหลได้สะดวกขึ้น 

ส าหรับดินที่จะขุดเจ้าของโครงการฯได้เตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว และในทีป่ระชุมของผู้ใช้น้ าก็เห็นชอบให้ขุดได้ ทั้งนี้

เชื่อว่า เมื่อขุดแล้วจะมีความสะดวกในการท างานของแพสูบน้ า แต่หากเกิดปัญหาใดฯ ทางเจ้าของโครงการจะแก้ไข

โดยท าเปน็ดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะของน้ าในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะพืน้ที่ที่จะขุดเป็นพื้นที่ของเจ้าของ

โครงการฯทั้งหมด ไม่มีของชาวบ้านถา้มีปัญหาก็ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการฯ ที่จะหาทางป้องกันเอง 

ทั้งนี้ ทางบา้นจัดสรร หมู่ ๖ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นวา่ ไม่มผีลกระทบกับชาวบ้าน จึงได้เห็นชอบในโครงการฯนี้  ครับ 

นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต. เมืองจัง 

  ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้แจง้มาให้ขอความเห็นในส่วนของสภาฯวา่มีข้อมูล

อย่างใดเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็สามารถแจ้งไปยงักรมเจ้าท่าเพื่อพจิารณาให้ด าเนนิการ ส่วนคา่ใช้จ่ายเป็นในส่วนของ

ภาคเอกชนลงทนุเอง จึงไม่ตอ้งขอต่อสภาฯ แต่หากมีผลกระทบก็มีสิทธิ์ยบัยั้งได้ และกอ็ยากให้ทุกท่านได้แสดง

ความเห็น ครับ 

นางธัญญารัตน์  ปัญญา   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ 
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  เรียนท่านประธานฯ ทา่นสมาชกิสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ส าหรับเร่ืองนี้ทางบา้นหมู่ ๔ที่มีพืน้ที่ท า

กินบริเวณดังกล่าวฯ ยังไม่ทราบเร่ืองนี้ ซึ่งบริเวณเกาะกลางชาวบ้านมักจะไปท ากินอยู่ตรงนั้น ควรจะต้องมีการ

ประชาคมในแต่ละหมู่บ้านที่ราษฎรไปท ากันตรงนัน้ด้วย  

นางสุภาภรณ์   รุ่งเรือง  สมาชกิสภาฯ หมู่ ๒ 

  เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชกิสภาฯ และคณะผูบ้ริหารฯ ที่เคารพ ขออนุญาตแสดงความเห็น

เพิ่มเติมคือที่หมู่ ๒ ในแม่น้ าเดิมมีเกาะกลางหลังจากกรมเจ้าทา่มาขุดออก ผลกระทบก็คือในชว่งน้ าหลากน้ าจะไหลมา

ปะทะตรงบริเวณฝั่งบ้านหมู่ ๒ ตั้งแต่เหตุการณ์น้ าท่วมปี ๔๙ และ ๕๔ ท าให้ริมฝั่งแม่น้ าพงัทลายลงท าให้บ้านนาย

สจุิต ผัดผล ไม่สามารถอยู่ไดจ้นถึงปัจจบุัน ตอนนี้ก็ก าลงัรอโครงการดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งอยู่ อยากให้ดูพื้นที่

ดังกล่าวฯเปน็ตัวอย่างก่อนที่จะด าเนินการใดฯที่เก่ียวกับแมน่้ าน่าน 

นางระเบยีบ  กะรัตน์   สมาชิกสภาฯหมู่ ๙ 

  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพทุกท่าน  อยากเสนอวา่แม้แต่กรม

เจ้าท่าจะท าก็ยังต้องขอให้สภาฯพิจารณา ดังนัน้ในส่วนของสภาฯต้องใคร่ครวญให้ดีเพราะบ้านหมู่บ้านก็ยังไม่รู้เรื่อง 

บางบ้านก็ประชาคมไปแล้ว หากเกิดผลกระทบกับชาวบา้นก็เกดิปัญหาจึงอยากเสนอให้หมู่บ้านที่คาดวา่ราษฎรจะเกิด

ผลกระทบไปประชาคมมาให้เรียบร้อยก่อน  แล้วค่อยมาพิจารณาในสภาฯเพื่อขอความเห็นชอบ 

นายชเณรินทร์  บัวผัน  สมาชิกสภาฯหมู่ ๖ 

  ครับ อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบา้นหมู่ ๔ ทีไ่ปท ากนิตรงบริเวณเกาะกลาง ณ ปัจจุบัน

จะต้องข้ามน้ าไปตรงหัวมุมที่บรเิวณใกล้แพสูบน้ า ทราบว่าถ้าได้มีการขุดร่องน้ าแล้ว เจ้าของโครงการจะท าเปน็บล๊อค

คอนเวริค์ขนาดใหญ่เพื่อสะดวกต่อการสัญจรไปมา แต่อยากถามว่า ขณะนี้ไดท้ ากินต่อเนื่องหรือได้ปล่อยทิ้งรา้งไปแล้ว 

ข้อดีอีกอย่างคือ ปัจจุบนัน้ าได้ไหลเชี่ยวทางฝั่งบา้นหมู่ ๔ ถ้ามกีารขุดร่องน้ า น้ าจะไหลไปทางอีกฝั่งตรงข้ามคือทางที่มี

การขุดร่องน้ า เนื่องจากน้ าจะถูกแบ่งจากทางเดียวเป็นสองทาง ท าให้โอกาสที่น้ าจะเซาะทางฝั่งหมู่ ๔ ลดลง เพียง

อยากให้สอบถามการใช้ประโยชน์ของราษฎรบ้านหมู่ ๔ ว่ามคีวามต่อเนื่องมากน้อยเพียงไร เพื่อจะได้น าข้อมูลมา

ประสานกับเจ้าของโครงการฯอีกครั้งหนึ่ง 

นายฑตัธน  หาดพรม  สมาชิกสภาฯหมู่ ๑ 

  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ผมดูจากแผนที่แล้วเห็นวา่ยังไม่

ชัดเจน แต่ท่านไดท้ าประชาคมที่หมู่ ๖ แต่เท่าที่ทราบมีราษฎรในหมู่ ๑ ,๙ ,๔ บางสว่น ได้ขายให้กับเจ้าของ

โครงการฯแล้วเกือบทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ตรงนีไ้ม่มีเอกสารสิทธิ์ เหตุจากที่มีการขุดเกาะกลางที่บา้น ม.๙ออกน้ าจึงเปลี่ยน

ทางเดินแต่ในที่สุดน้ าก็จะกลับมาเส้นทางเก่าอีก แต่ผลที่เกิดขึ้นท าให้ที่ดินทางบา้นหมู่ ๖ เพิ่มข้ึน แต่ที่ดินที่มีเอกสาร
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สิทธิ์ทางบา้นหมู่ ๔ หายไปเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ การจะด าเนนิการดังกล่าวฯควรจะต้องประชาคมทั้งสองฝั่งคือทั้งหมู ่

๖ และ๔ เพื่อให้ได้รับประโยชนก์ันทั้งสองฝา่ยก่อนที่จะมาพิจารณากันที่สภาฯ ครับ 

นายอนนัต์  สุริยศ   สมาชิกสภาฯหมู่ ๗ 

  เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชกิสภาฯ และคณะผูบ้ริหารฯ ตามที่บางท่านได้แจง้ที่ประชุมวา่ พื้นที่

ท ากินทางเจ้าของโครงการฯไดซ้ื้อไปหมดแล้วนัน้ ต้องขออนุญาตน าเรียนว่า ยังมีพืน้ทีที่เปน็ของราษฎรบ้านหมู่ ๔ โดย

เฉพาะที่เป็นเกาะกลางราษฎรบา้นหมู่ ๔ ยังท ากินอยู่  ก็คงเป็นกังวลว่า หากผู้ที่ท ากินในพืน้ที่ดังกลา่วฯไม่เห็นด้วย 

แล้วมีผลกระทบต่อการขุดเนื่องจากเกาะกลางเป็นของชาวบา้นและอีกฝั่งเป็นของเจ้าของโครงการฯ ก็เห็นว่าจะต้อง

ไปท าความตกลงกับผูท้ี่ท ากนิบริเวณเกาะกลางว่าจะยินยอมให้ด าเนินการหรือไม่ โดยเสนอข้อมูลถึงผลดี ผลเสีย แล้ว

ค่อยมาเสนอสภาฯอีกคร้ังหนึ่ง  ครับ 

นายส ารวย   ผัดผล  นายก อบต.เมืองจัง 

  ครับ ขอบคุณสมาชิกสภาฯทีไ่ดร้่วมกันอภิปรายและให้ข้อมูลเพิ่มเติม  ก็หมายถึงข้อสรุปวันนี้ก็คือที่

ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะต่อเจ้าของโครงการฯที่จะต้องไปท าประชาคมเพิ่มเติมและมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็

คือผู้ที่ท ากินในบริเวณใกล้เคียง( ม.๑,๔,๙ )แล้วน าเอาผลขอการหารือกลับมาเสนอในทีป่ระชมุสภาฯอีกคร้ังหนึ่ง อีก

ประเด็นที่จะเป็นข้อซักถามหรือเป็นสัญญาประชาคมในเร่ืองอนาคต ถ้ามีประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากที่ระบุไว ้

ชาวบ้านจะต้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการใช้น้ า การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ประชาชนในต าบล

จะต้องได้รับประโยชน์  ในส่วนของการประชุมในวนันี้ถือวา่ที่ประชุมรับทราบ และให้เจา้ของโครงการฯไปจัดท า

ประชาคมให้ครบถ้วนถูกต้อง และผมจะได้น าบนัทึกรายงานการประชุมนี้ สอบถามไปยังเจ้าของโครงการฯว่าจะ

สามารถปฏบิัติหรือยอมตามพันธะสัญญาที่ราษฎรผู้ใช้น้ าหรือชุมชนจะต้องใช้ประโยชน์ใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

โดยไม่มีเงื่อนไขข้อห้ามต่างๆไว้ 

ที่ประชุม  รับทราบในข้อเสนอ และให้เจ้าของโครงการขุดร่องน้ าฯไดไ้ปจัดโครงการประชาคมในหมูบ่้านที่ยังไม่

ด าเนินการ รวมถึงพันธะสัญญาต่างๆในรายละเอียดต่อไป 

       ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

       ๔.๑ เรื่อง การประกาศใชร้ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต.เมืองจัง 

  ครับ  ผมอยากจะน าเรียนสภาฯในเร่ืองของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐  ไดป้ระกาศราช

กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที ่ ๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งจากนี้ไปจะมีการจัดท าร่าง

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการในเรื่องการเลือกตั้งทุกระดับ  ตอนนี้ยังไม่แน่นอนว่า จะมีการ
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เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศก่อน  ก็อยากจะฝากท่านประธานฯไปยังเลขานกุารสภาฯช่วยด าเนนิการ

จัดส่งรัฐธรรมนูญฯให้แก่สมาชิกสภาฯเพื่อน าไปศึกษาอันจะเปน็ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ครับ  อีกเร่ือง คือในการ

จัดท าแผนพัฒนาฯ ๔ ปี ที่จะตอ้งใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนัน้  จะต้องถูกยึดเป็นแผนฯหลักเพื่อให้

สอดคล้องกับแผนระดบั กระทรวง ทบวง กรม ข้อดีจะท าให้การประสานแผนกบัหน่วยงานที่สูงกวา่ชัดเจนมากข้ึน 

การด าเนินการค่อนข้างจะแตกต่างจากแผนพฒันาฯ ๓ ป ี เนื่องจากในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนฯก็จะต้อง

ด าเนินการตัง้แต่ในระดบัหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง  จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นทีจ่ะต้องมองอนาคตให้ชดัเจน  และเตรียมใส่ลง

ในแผนให้ครบถ้วน  เพราะจะมารอเปลี่ยนแปลงภายหลงัจะไม่ทันการ ส าหรับในเร่ืองของโครงสร้างต่างๆ ก็จะต้อง

ก าหนดจุดพิกัด (gps) ให้เรียบร้อย  ซึ่งแผนฯที่จะระบุลงไปจะต้องมีความเป็นไปได้ หากมีมากเกินไปก็จะมีผลในเร่ือง

ของประสิทธิภาพในการจัดท าแผนฯ ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ครับ 

ที่ประชุม     รบัทราบ 

  ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต. เมืองจัง รอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) 

นางธัญญาพนัธ๋ สุขนนัตพงค์   นักวิเคราะห์ฯ 

 เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากระเบียบการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ได้ก าหนดการประเมินผลแผนพฒันาฯไว ้ โดยให้คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานความเห็นซึง่ได้จากการประเมินผลแผนพัฒนาฯเสนอต่อผู้บริหารฯ

เพื่อเสนอต่อสภาฯ พร้อมกับประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนฯได้ประชุมและสรุปผลแผนไปเมื่อวันพุธ ที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ที่ผ่านมา ในเบื้องตน้ตามรายละเอียดเอกสาร

ที่ได้แจกให้แก่ทุกท่าน  ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ส่วน ดังนี ้ การติดตามและประเมินผลแผนฯผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ,วิธีการทบทวนการปฏิบัติงาน ,การประเมินโครงการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ,การติดตามโครงการที่ได้รับเงิน

อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

  ๔.๓ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

นางภัคพร  ยอดอ้อย    ผอ. คลัง 
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 เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ สถานะทางการคลัง ณ ปัจจุบัน จากที่

ได้ตั้งรับประมาณการไว้ทั้งสิ้น ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับการจัดสรรอยู่ ๑๙,๗๕๕,๕๗๘.๗๘ บาท ต่ า

กว่าประมาณการ ๑๕,๐๔๔,๒๔๑.๒๒ บาท แต่หลักในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนนี้แม้จะต่ ากว่าประมาณการก็จริง 

แต่ยอดเงินที่เข้ามาท้ังหมด ในส่วนของรายรับที่ไม่รวมอุดหนุนทั่วไป ทั้งหมด ๘,๖๘๕,๐๖๑.๙๑ บาท แต่มี

รายจ่ายอยู่ ๗,๐๙๔,๔๔๔.๘๐ บาท คงเหลือเงินในส่วนรายรับ  ๑,๕๙๐,๖๑๗.๐๙ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 

รับมา ณ ปัจจุบัน ๑๑,๐๗๐,๖๙๖.๘๑ บาท จ่ายไปแล้ว ๙,๔๑๑,๗๘๙.๙๖ บาท เหลือ ๑,๖๕๘,๙๐๖.๘๕ บาท 

ซึ่งหากจะด าเนินการเกีย่วกับโครงการก่อสร้างฯจะมีงบฯ ที่ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท อีก สี่แสนกว่าจะ

เป็นในเรื่องของอาหารเสริม(นม) และก็น่าจะครบทุกโครงการในข้อบัญญัติฯ  

  ๔.๔ เรื่องรายงานความคืบหน้าการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปี ๒๕๖๐ (ที่ผ่านมา) 

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต. เมืองจัง 

 ครับ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมตามมติสภาฯ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ใช้งบประมาณ

ของ อบต.ทั้งหมด กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มที่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลที่จะมาสมทบ ขณะนี้กลุ่มที่ใช้งบประมาณ

ของอบต.ทั้งหมด ได้ผู้รับจ้างแล้ว ก็คงจะเร่งด าเนินการ ส่วนกลุ่มที่ต้องรองบประมาณสมทบจากรัฐบาล ตอนนี้

ยังไม่มีหนังสือสั่งการมา ก็ยังไม่สามารถท าได้  

นายพิทยา   วิชัยยา   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 

 เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ส าหรับของบ้านเมืองจังเหนือ หมู่ ๕ 

(โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจังใต้(ในเขตพ้ืนที่บ้านเมืองจังเหนือ) อยากจะ

รบกวนท่านผู้บริหารฯให้เร่งรัดด าเนินการ เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่า ถ้าหากด าเนินการล่าช้าจะท าให้เสีย

โอกาสที่จะใช้น้ าฯของเกษตรกรที่จะท านา ในครั้งหน้านี้ครับ  

 

 

นางระเบียบ   กะรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ 

 เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ตอนนี้ชาวบ้านที่จะต้องสัญจรในเส้นทางท่ี

จะสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจ าโฮง หมู่๙  ต้องการที่จะให้ทางผู้บริหารฯได้เร่งรัดให้สร้าง

ก่อนที่จะเข้าหน้าฝน เนื่องจากเป็นห้วยใหญ่การท าในช่วงหน้าฝนจะท างานล าบาก  อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่
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อยากจะฝากท่านนายก ประสานท่านสจ. เนื่องจากบริเวณทางแยกจากถนนที่เป็นความรับผิดชอบของ อบจ. 

ตรงตลาดบ้านหมู่ ๙ มีการสร้างตลาดเพ่ิมขึ้นมาแล้วมีผลกระทบท าให้เกิดน้ าขัง (น้ าฝน) ไม่มีทางระบาย จึง

อยากจะขออนุญาตแจ้งประสานให้ท่านสจ.ได้ช่วยมาดูแล ด้วย 

  ๔.๕ เรื่องป้ายเตือนของถนนบายพาส (ถนนเลี่ยงเมือง) ระหว่างบ้านหมู่ ๘ – บ้านหมู่ ๑๐ 

นายอ านวย  สงคราม  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 

 เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ เนื่องจากถนนดังกล่าวฯได้ท าเสร็จ

แล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ไม่ทราบว่า ได้โอนให้ อบต.หรือไม่ จึงอยากจะให้ประสานทางหลวง

ชนบท เพื่อทราบถึงความคืบหน้า เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีท าใหม่ โดยเฉพาะตรงจุดตัด (ทางแยก) ชาวบ้านที่ไม่

ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต. เมืองจัง 

 ครับ ก็ถือเป็นการแจ้งต่อสภาฯไว้ เชื่อว่าขณะนี้งานยังไม่เรียบร้อย และยังไม่ผ่านการตรวจรับ ซึ่งเมื่อ

ได้ด าเนินการต่าง ๆครบถ้วนแล้ว แต่ยังขาดป้ายเตือนต่าง ๆก็จะได้ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

....................................................................... 

   ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
               
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
             
          (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบุญนะ   ตามล) 
        เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
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